

เมื่อ 2 วันที่แล้ว มีสัญญาณการโหมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของรัฐบาลไทยอีกรอบ โดยมีการต่อสายพูดคุยกันระหว่างนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ของไทย และนายกฯ สุน มาเนต ของกัมพูชา

โดยนายกฯ เศรษฐาเปิดเผยว่า ได้โทรศัพท์หารือกับท่านนายกฯ สุน มาเนต ในประเด็นการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีความเห็นตรงกันที่จะปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจัง!

จากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของทั้งสองประเทศจะร่วมกันหาแนวทางและปราบปรามให้เห็นภายใน 60 วัน รวมทั้งบอกด้วยว่า พร้อมจะบินไปกัมพูชาเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ชาวบ้านได้ชื่นชมเรื่องการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็จริงใจ เพราะเป็นอีกภัยคุกคามที่รุนแรง นุกมาถึงตัว ถึงในบ้านผ่านทางมือถือ

นอกจากปัญหาปากท้อง ปัญหาภัยน้ำ ก็ปัญหา มิถาชิตไฟเซอร์นี่แหละ ที่ชาวบ้านบ่นกันมากที่สุด!!

ก่อนหน้านี้ นายกฯ เศรษฐา มอบนโยบายให้ทั้ง กสทช. และ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ตำรวจไซเบอร์ เร่งดำเนินการอย่างหนัก

มีการระดมสืบเสาะอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดน โดยพบว่า ผู้บริการในบ้านเราเอง ไปตั้งเสาสัญญาณหันหน้าไปทางฝั่งเพื่อนบ้าน หรือลากสายฝังดินข้ามแดนไป

เพื่อให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งสำนักงานกันอยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน ใกล้เคียงแดนเรา ดึงสัญญาณไวไฟไปใช้เพื่อโทร.มาล่อลวงดูดเงินจากคนไทยเรา

กสทช.ร่วมกับตำรวจ ระดมตรวจยึดและล้มเสาสัญญาณเหล่านี้จำนวนมาก ตัดเครือข่ายของเหล่ามิถาชิตไฟเซอร์ได้อย่างไม่บ่อย

ความที่กสทช. โดยพล.ต.อ.ฉัตรพร เพราะสุนทร กสทช. ด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นตำรวจเก่า รอบรู้งานสืบสวนสอบสวน ประสานกับตำรวจ ลุยปราบแก๊งโจรไซเบอร์อย่างต่อเนื่องจริงจัง!!



เศรษฐา-สุน มาเนต โหมปราบคอลเซ็นเตอร์

เมื่อรับนโยบายจากนายกฯ เศรษฐา เร่งจัดการทั้งซิมผีและเสาเถื่อน มาตรการสำคัญล่าสุด คือ ประกาศให้ผู้ครอบครองซิมการ์ด

มือถือ ตั้งแต่ 6 จนถึง 100 หมายเลข ให้มายืนยันตัวตนภายใน 13 กรกฎาคม และผู้ถือครองซิม 101 หมายเลขขึ้นไป ให้มาแสดงตัวภายใน 14 กุมภาพันธ์

ถ้าไม่มายืนยัน จะโดนระงับใช้ทั้งหมด

เมื่อครบกำหนด ทำให้มีการยกเลิกซิมเหล่านี้ไปแล้วทั้งสิ้น กว่า 2 ล้านหมายเลข!

ทั้งยังมีมาตรการสะสางเบอร์โมบายเบงกิง โดยเจ้าของบัญชีธนาคารกับเบอร์ซิมการ์ดต้องเป็นคนคนเดียวกัน หากไม่ตรงและไม่มาชี้แจง ก็ต้องระงับโมบายเบงกิงนั้นๆ

เดินหน้ากันทุกวิถีทาง ตัดทุกช่องของเหล่ามิถาชิตไฟ ทั้งล้มเสาสัญญาณเน็ต ทั้งกวาดล้างซิมผี ทั้งบัญชีม้าโมบายเบงกิง

รวมทั้งที่นายกฯ เศรษฐาประสานตรงไปยังผู้นำกัมพูชา เพื่อร่วมกันกวาดล้างแก๊งคอลฯตามแนวชายแดน

สถานการณ์น่าจะดีขึ้น ลดการหลอกลวงล้วงเงินจากบัญชีของประชาชนให้เบาบางลงไป

อาจจะไม่ถึงที่สุด เพราะ โจรไซเบอร์ก็พลิกแพลงคืนรนต่อไป อย่างเช่น ตอนนั้นก็หันไปใช้สัญญาณเน็ตดาวเทียมแทน

แต่เราก็ต้องปราบปรามไม่ให้อาชญากรไซเบอร์เติบโตลายนวล จนถึงขั้นสูญพันธุ์ให้ได้!!

วงศ์ ตาวัน

กสทช.ระงับซิมผีล้านเบอร์

พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานอนุกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ พล.ต.ท.ดร.รัชชัย ปีตะนิละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ป.ปง. พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความคืบหน้า

แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์

แถลงผลดำเนินงานมาตรการ 1.มาตรการยืนยันผู้ถือครองซิมตั้งแต่ 6 หมายเลขขึ้นไปครบกำหนดวันที่ 18 ก.ค. กสทช.ระงับการใช้งานซิมที่ไม่ยืนยันตามกำหนดเวลา ระงับในกลุ่มนี้ 2,141,317 เลขหมาย

ระงับการโทร.ออก ส่งข้อความและการใช้อินเทอร์เน็ต รับสายโทร.เข้าได้ก่อนถูกเพิกถอน เชื่อว่า 2-3 สัปดาห์หลังระงับผู้ใช้บริการยืนยันเพิ่มเติม ซิมที่เปิดใช้ไม่ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่ครบถ้วน

คาดว่าอยู่ในความครอบครองของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะถูกกำจัดออกไป

2.มาตรการตรวจสอบ “ซิมผีบัญชีม้า” Mobile banking กสทช.ร่วมกับ ป.ปง. โดย กสทช. ได้รับข้อมูลของธนาคารทั้งหมดมาจาก ป.ปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบแยกเครือข่าย

3.มาตรการกำจัดเสา สาย กระจายสัญญาณโทรคมนาคมเถื่อนร่วมกับ สตช. กวาดล้าง

ล้มเสาเถื่อนแนวชายแดน

pluengpayak@thairath.co.th

เลขที่ ๑ ภูมิภาคฯ

“เพลิงพยับกม”

ผู้ลักลอบติดตั้งเสาส่งสัญญาณเถื่อน ตามแนวชายแดน เอื้อกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์

4.ตรวจค้นจับกุมอุปกรณ์โทรคมนาคมเถื่อนที่ไม่ได้อนุญาตจาก กสทช. วันที่ 11 ก.ค. กสทช. และ สตช. ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นจับกุมและยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากในพื้นที่เขตสวนหลวง และเขตวัฒนา มาตรการต่างๆ จะช่วยยับยั้งการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม

พล.ต.อ.ณัฐธร บอกว่า “ปีที่ผ่านมากสทช. เดินหน้าแก้ไขปัญหาค่า “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ ออกมาตรการต่างๆ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

มาตรการกำจัด “ซิมผีบัญชีม้า” โคนเสาสัญญาณเถื่อน เข้าตรวจค้นจับกุมอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมาย เป็นการทำลายปัจจัยสำคัญในการเข้ามาก่ออาชญากรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

จะช่วยแก้ไขปัญหอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นได้จากการไหลเข้ามาของอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม Starlink เข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

คาดว่าคนร้ายเริ่มปรับตัว.

“เพลิงพยับกม”

เงินกองทุนUSOมีแค่1พันล. กสทช.รับจัดเก็บได้ต่ำกว่าคาดการณ์

นายพร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การจัดเก็บเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หรือ กองทุนยูโซ่ (USO) ในส่วนของโครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลนหรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง ภายใต้อำนาจ USO ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565) ตามกรอบงบประมาณเดิม 6,600 ล้านบาท ได้ถูกปรับลดลง 5,862.15 ล้านบาท เนื่องจากยอดการจัดเก็บรายได้ผ่านการหักรายได้ 2.5% ของโอเปอเรเตอร์โทรคมนาคมทั้งหมดต่ำกว่าการคาดการณ์ โดยปัจจุบันเงินกองทุน USO มีอยู่ 1,000 กว่าล้านบาทเท่านั้น

ทั้งนี้แผน USO ฉบับที่ 3 ค้างการพิจารณามาตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งแผน USO ฉบับที่ 3 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ สาธารณสุข ความมั่นคง และบริการสาธารณะ โดย กสทช.ใช้งบของกองทุน USO เพื่อให้บริการ 5 ประเภท ได้แก่ 1.บริการ Wi-Fi สาธารณะประจำหมู่บ้าน / บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO Net) 3.บริการห้องอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) 4.บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียน และ5.บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

“การกำหนดแผน USO ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 ที่ค้างมาตั้งแต่ปี 2565 นั้น โดยแผน USO ฉบับที่ 3 เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ประโยชน์สาธารณะ ความมั่นคงสาธารณะ ส่วนแผน USO ฉบับที่ 4 ของปี 2566/2567 ยังไม่มีแผนปฏิบัติการ รอลำดับงานดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (ดศช.) กำหนดแผน ซึ่งการกำหนดแผน USO ฉบับที่ 4 มีระยะเวลา 3 ปี และกำลังสรุปยอดการจัดเก็บปีแรก”นายพร กล่าว

ในขณะเดียวกัน กสทช.จัดเก็บและบริหาร

จัดการบรายรับและรายจ่ายผ่านกองทุน USO ในการกำหนดแผนได้ประสานงานกับ ดศช. ในการนำข้อมูล เป้าหมาย และกรอบวงเงิน เพื่อให้ กสทช.พิจารณา ตามมาตรา 50 วรรค 1 และให้เป็นที่ไปตาม มาตรา 74 และมาตรา 50 วรรค 2 และเพื่อให้เป็นที่ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความต้องการสังคม ให้เป็นที่ไปตามแผน และนโยบายชาติ โดยคาดว่าจะสามารถนำแผนงบประมาณเข้าสู่ระบบได้ภายในไตรมาสที่ 4/2567 เพื่อให้เกิดการส่งเสริมธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนโทรคมนาคม และเศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนี้ที่ผ่านมาปัญหาโครงการศูนย์ USO Net ในเขตพื้นที่ Zone C ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันคือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายในพื้นที่ Zone C จำนวน 24,700 หมู่บ้าน เกิดปัญหาไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ USO แผนฉบับที่ 1 และเหลือการสร้างอาคารอีก 239 แห่ง จาก 2,184 แห่ง ทำให้ กสทช.ต้องดำเนินการบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา โดย กสทช.ต้องจ่ายค่าก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการไปแล้วให้ NT เป็นจำนวนเงิน 780 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายที่ตกลงกันไม่ได้ จำนวน 480 ล้านบาท และค่าก่อสร้างอาคาร จำนวน 300 ล้านบาท

นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม(USO) กล่าวว่า ในขณะนี้โครงการศูนย์ USO Net จำนวนการสร้างอาคารที่เหลือ 239 แห่ง กสทช.อยู่ระหว่างกระบวนการทางจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถประกวดราคาเพื่อเปิดรับผู้ประกอบการร่วมประมูลโครงการได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,400-1,600 ล้านบาท โดยเงื่อนไขการประมูลนั้น ผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 เดือน หลังจากลงบันทึกข้อตกลง



เอไอเอสสนับสนุนภารกิจ 'ระเบิดสะพานโจร'

นายวรุดเทพ วัชรภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ เอไอเอส เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) เปิดยุทธการ "ระเบิดสะพานโจร" โดยปฏิบัติการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือสำนักงาน กสทช. เพื่อเร่งปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ที่เข้ามาหลอกลวง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทย ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก โดยในส่วนของเอไอเอส นั้น ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่ ในแง่ของการบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารทั้งในพื้นที่เป้าหมายและในกรณีที่มีการพบพื้นที่ต้องสงสัย